

Lời mời đến



*Lễ cưới  
Chiên Con*



CHRISTIAN MISSION

**Liệu thế giới của chúng ta có trở lại thời trước đại dịch? Tất cả chúng tôi đều thích điều đó. Nhưng kế hoạch và ý định của Đức Chúa Trời thì khác**

**Luca 17:26-30** "Việc đã xảy đến trong đời Nô-ê, thì cũng sẽ xảy đến trong ngày Con người: Người ta ăn, uống, cưới, gả, cho đến ngày Nô-ê vào tàu, và nước lụt đến hủy-diệt thiên-hạ hết. Việc đã xảy ra trong đời Lót cũng vậy, người ta ăn, uống, mua, bán, trồng-tỉa, cất-dựng; đến ngày Lót ra khỏi thành Sô-đôm, thì trời mưa lửa và diêm-sinh, giết hết dân thành ấy. Ngày Con người hiện ra cũng một thể nầy."

**Chúa Giê-xu sẽ đến vì cô dâu trong sạch của Ngài, cho những ai chuẩn bị tâm hồn, canh giữ và làm theo ý muốn Ngài. Chúa mong muốn thanh tẩy bạn và mời bạn đến dự đám cưới trên thiên đàng. Sự lựa chọn là tùy thuộc vào bạn.**

**Ma-thi-ơ 24:6-8** "Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc: Hãy giữ mình, đừng bối-rối, vì những sự ấy phải đến; song chưa là cuối cùng đâu. Dân nầy sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia; nhiều chỗ sẽ có đói-kém và động đất. Song mọi điều đó chỉ là đầu sự tai-hại."

**Chẳng bao lâu nữa sẽ có đại nạn trên thế giới, như chưa từng có trước đây. Chúa muốn cứu bạn.**

**Ma-thi-ơ 24:21:** Vì sau đó sẽ có hoạn nạn lớn, chẳng hạn như chưa xảy ra từ thuở sơ khai cho đến nay, và sẽ không bao giờ xảy ra nữa

**Thế giới hiện tại đang "hậu trường" chuẩn bị cho người đàn ông được gọi là Antichrist trong Kinh thánh. Hắn sẽ cai trị toàn thế giới trong**

**II Tê-sa-lô-ni-ca 2:3-4** "Mặc ai dùng cách nào, cũng đừng để họ lừa-dối mình. Vì phải có sự bỏ đạo đến trước, và có người tội-ác, con của sự hư-mất hiện ra, tức là kẻ đối-địch, tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời hoặc người ta thờ-lạy, rất đỗi ngỗ trong đền Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời."

**Antichrist sẽ yêu cầu mọi người thờ phượng hắn thay vì Chúa trên trời và sẽ khiến mọi người không thể hoạt động trong xã hội mà không có dấu hiệu trên tay phải hoặc trán của họ**

**Khải Huyền 13:16-17** "Nó cũng khiến mọi người, nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự-chủ và tôi-mọi, đều chịu ghi dấu hoặc trên tay hữu, hoặc trên trán, hầu cho người nào không có dấu ấy, nghĩa là không có danh con thú hay số của tên nó, thì không thể mua cùng bán được."

## Làm thế nào chúng ta có thể tránh những gì đang đến với thế giới?

Chúa Giê-xu đáp: "A-men, A-men, ta nói cùng các ngươi, nếu ai không được sinh ra bởi nước và Thánh Linh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời."

Giăng 3: 5



**Bạn cần tin rằng Chúa Giê Su Ky Tô đã chết trên thập tự giá để bạn được cứu**

**Ngài đã trả giá bằng huyết của Ngài cho tất cả tội lỗi của bạn**



**Sự cứu rỗi là một món quà. Không phải từ những việc làm mà không ai nên khoe khoang**

**Nếu bạn muốn, hãy mời Chúa Giê-xu vào lòng và xưng Ngài là vị cứu tinh riêng của bạn**



## Hôm nay là ngày cứu rỗi!

"Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm-sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, và đã sắm-sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Các ngươi biết ta đi đâu, và biết đường đi nữa. Tô-ma thưa rằng: Lạy Chúa, chúng tôi chẳng biết Chúa đi đâu; làm sao biết đường được? Vậy Đức Chúa Jê-sus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha."

Giăng 14:2-6

**Nếu bạn muốn Chúa Giê-xu thay đổi cuộc đời bạn, tẩy sạch tội lỗi của bạn và bạn muốn chúng tôi giúp bạn, hãy liên hệ với chúng tôi: Truyền giáo Cơ đốc**

CHRISTIAN MISSION